

UBND HUYỆN HÓN QUẢN
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 252 /BQLDA

V/v giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hón Quản, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Hón Quản.

Thực hiện Công văn số 1533/UBND-TH ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hón Quản về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện báo cáo về nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri **Cử tri Điều Beo - Sóc Ruộng, xã Minh Đức (SĐT 0839640675)**: Tuyến đường xã Minh Đức đoạn từ Sóc Ruộng đi xã Đồng Nơ do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư đã tiến hành thi công được 2 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, kiến nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường này để người dân lưu thông được tiện lợi.

Trả lời: Tuyến đường cử tri kiến nghị thuộc công trình Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hón Quản, công trình đã được khởi công ngày 26/8/2022. Hiện nay công tác GPMB còn vướng, do một số hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, bên cạnh đó Sở Giao thông Vận tải có kiến nghị điều chỉnh cục bộ vị trí tuyến theo Thông báo số 29/SGTVT-HTGT ngày 30/6/2022. Vì vậy tiến độ thực hiện dự án chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch ban đầu, hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để làm cơ sở trình điều chỉnh theo kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, tiếp tục phối hợp với UBND xã Minh Đức, thị trấn Tân Khai cùng với các đơn vị có liên quan vận động các hộ dân trên hỗ trợ bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Ý kiến của cử tri **Lương Viết Hùng - ấp Sở Líp, xã Phước An; Cử tri Cao Viết Dương - ấp Xạc Lây, xã Tân Quan (SĐT 0799169449)**: Đường đi từ ấp Sở Líp, Sóc Tranh, xã Phước An đi xã Tân Quan được thi công 2 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành, hiện nay đá nền đường bị bung lên mỗi khi có xe tải chạy qua bụi đá mù mịt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đồng thời cũng rất dễ gây tai nạn cho những người tham gia giao thông. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân đi lại được thuận lợi.

Trả lời: Do công tác vận động giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài, một số vị trí tuyến cần điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tốt hơn theo nhu cầu của nhân dân, nguồn vốn bố trí cho công trình còn gặp khó khăn nên dẫn đến chậm trễ và thời gian thi công kéo dài. Hiện Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án. Được sự quan tâm của Lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để lắng nghe, động viên và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện dự án. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2024.

3. Ý kiến của cử tri **Huỳnh Văn Đáp - ấp Xa Trạch II, xã Phước An**: Tuyến đường liên xã Phước An đi Tân Quan đoạn qua UBND xã Phước An nhà thầu móc mương 2 bên và đổ đá hộc đã lâu nhưng không thi công mà để đá vương vãi ra đường dễ gây tai nạn cho Nhân dân và học sinh khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trả lời: Đoạn tuyến này đã được thi công hạng mục mương thoát nước và lề đường, nhưng do yêu cầu của nhân dân và chính quyền địa phương xã Phước An, đề nghị điều chỉnh hạng mục này phù hợp với nhu cầu của địa phương. Chủ đầu tư đã tiến hành các bước theo quy định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương điều chỉnh làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

4. Ý kiến của cử tri **Điều Hiền - ấp Sóc Dày, xã Phước An, SĐT 0334342201**: Cử tri Điều Hiền đại diện cho các hộ dân tại Sóc Dày, xã Phước An đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản cho cử tri Điều Hiền và cử tri ấp Sóc Dày, xã Phước An nội dung sau: Về công trình đường trục chính Đông-Tây từ Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản (thuộc địa phận thị trấn Tân Khai) đi xã Phước An, Tân Quan được khởi công ngày 23/12/2021, điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 13 (Ngay cổng chào Trung tâm Hành chính huyện Hớn Quản), điểm cuối tuyến là đường ĐT756C với tổng chiều dài là 4.268.5m. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thọ Phú, Công ty TNHH xây dựng cổ phần Tuấn Tú thi công; thời gian thi công là 900 ngày, tổng mức đầu tư dự án là 180 tỷ đồng. Tại kỳ tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2023, đại biểu HĐND hai cấp đã trả lời ý kiến về vấn đề này theo ý kiến của cử tri Sỹ Danh Nghĩa - ngụ ấp Xạc Lây, xã Tân Quan với nội dung “Trong quý III/2023 sẽ hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa đối với các hộ dân thuộc diện đền bù giải tỏa của dự án này”. Tuy nhiên, đến nay cử tri Điều Hiền và cử tri ấp Sóc Dày chưa nhận được văn bản nào của các ngành chức năng, chưa thấy tiếp tục thi công tuyến đường, chỉ mới khởi công làm được vài trăm mét đầu tuyến giáp quốc lộ 13. Dự án 900 ngày thi công nhưng đến nay đã 2/3 thời gian mà dự án vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện có Văn bản trả lời cụ thể cho cử tri biết đối với nội dung kiến nghị.

Trả lời: Dự án đang tạm dừng thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Phương án bồi thường giải phóng mặt chưa được phê duyệt, quy hoạch sử

dụng đất điều chỉnh năm 2024 chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, công trình phải tạm dừng thi công để chờ phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Các đoạn đã được tiến hành thi công tại vị trí giáp QL13 dự kiến sẽ tiến hành triển khai thi công trở lại trong Quý III năm 2024.

5. Ý kiến của cử tri **Huỳnh Thị Kim Lập - tổ 6, KP 2, thị trấn Tân Khai (SĐT 0902975630); Cử tri Nguyễn Thị Bảy - Tổ 2, KP 1, thị trấn Tân Khai (SĐT 0358268892):**

- Con đường vành đai (đường Bắc Nam 12) đoạn từ ngã ba lò gạch Phước Hải (khu phố 2) đến khu phố 1 vào mùa khô rất bụi, mùa mưa thì sinh lầy ảnh hưởng đến môi trường sống và việc đi lại của người dân đề nghị huyện sớm nâng cấp, sửa chữa.

- Đường trục chính Bắc Nam, đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10 đang thi công trên địa bàn huyện, mặt đường đá $\frac{1}{2}$ cạnh sắc lỏm nhôm trên bề mặt, cộng với nhiều ổ gà trải đều trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và học sinh đến trường. Được biết thời gian thực hiện dự án đối với đoạn đường này theo phê duyệt tại Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 và Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện sẽ thực hiện trong năm 2022 - 2023 nhưng đến nay chưa hoàn thành và phải gia hạn đến hết năm 2024. Theo thông tin cử tri được biết là dự án thiếu vốn, tuy nhiên ngay tại đoạn đường này đoạn Đông Tây 9 nối dài phía trong không có nhà dân nhưng vẫn được bố trí vốn. Cử tri rất thắc mắc, liệu có lợi ích với Trạm thu phí QL13 gần đó để gây khó khăn cho việc xe đi lại, bắt buộc phải qua trạm thu phí. Đề nghị UBND huyện trả lời cho người dân thời gian chính xác hoàn thành tuyến đường trục chính Bắc Nam, đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10 và chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên san phẳng mặt đường để xe cộ và người dân đi lại thuận lợi.

Trả lời:

- Tuyến đường Bắc Nam 12 thuộc dự án Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản, dự án đã được khởi công ngày 26/8/2022. Hiện nay công tác GPMB còn vướng, do một số hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, bên cạnh đó Sở Giao thông Vận tải có kiến nghị điều chỉnh cục bộ vị trí tuyến theo Thông báo số 29/SGTVT-HTGT ngày 30/6/2022. Vì vậy tiến độ thực hiện dự án chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch ban đầu, hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để làm cơ sở trình điều chỉnh theo nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn Tân Khai cùng với các đơn vị có liên quan vận động các hộ dân trên hỗ trợ bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Đường trục chính Bắc Nam (đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10) hiện đã được triển khai thi công để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Trong quá trình thực hiện dự án, do nguồn vốn bố trí cho công trình gặp khó khăn dẫn đến tiến độ thi công chưa đáp ứng theo yêu cầu. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2024 để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ việc lưu thông, vận chuyển và đi lại cho nhân dân.

6. Ý kiến của cử tri **Nguyễn Thị Bảy- Tổ 2, KP 1, thị trấn Tân Khai (SĐT 0358268892)**: Theo kế hoạch, năm 2017 giải tỏa để làm đường Đông Tây 9 và hoàn thành trong vòng 9 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và thi công không đảm bảo (đường mu rùa mà một bên có cống, một bên không có cống, đổ bê tông nổi dài) ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, nhất là trong mùa mưa. Tôi đã nhiều lần kiến nghị, lãnh đạo huyện đã khảo sát thực tế nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng quan tâm giải quyết.

Trả lời: Dự án xây dựng đường Đông Tây 9 khởi công ngày 31/03/2022, đã thi công hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống thoát nước được gần 600m (đoạn đầu tuyến đến giao lộ của trục chính Bắc Nam). Hiện tại dự án đang vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 02 hộ đầu tuyến (hộ ông Tài và hộ ông Sáng), nên còn khoảng 100m đầu tuyến DT9 chưa triển khai thi công được. Biện pháp khắc phục là đã cho điều chỉnh hướng dòng nước của trục chính Bắc Nam về ao cá Bác Hồ. Mặt khác nguồn vốn bố trí cho công trình hết sức khó khăn. Hệ thống thoát nước bên còn lại đã được đưa vào dự án mới, hoàn thiện vỉa hè 02 bên và hệ thống chiếu sáng. Dự án sẽ sớm triển khai khi có đủ điều kiện theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình, trả lời ý kiến cử tri của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Ban;
- Lưu: VT (Đức).



Đào Thanh Lam